



วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2553

### "พรทิวา" ส่งเช็คสต็อกข้าวหลังน้ำลด

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบปริมาณข้าวสารในประเทศใหม่ทั้งหมด ทั้งสต็อกข้าวเก่าในสต็อกรัฐบาล และข้าวหน้าปีฤดูกาลใหม่ที่กำลังออกมา ว่ามีปริมาณได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเท่าไร รวมถึงให้หยุดการระบายสต็อกข้าวรัฐชั่วคราว เพื่อรอคุณภาพรวมปริมาณข้าวของทั้งประเทศปีหน้าให้แน่ใจว่า จะไม่เกิดปัญหาขาดแคลน หรือข้าวราคาแพงจนประชาชนต้องเดือดร้อน

"หลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ก็กังวลว่าจะเกิดกระทบต่อผลผลิตข้าว และการบริโภคของคนไทย จึงมอบหมายให้กระทรวงไปเร่งตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งในสัปดาห์หน้าหลังจากน้ำลด จะมอบให้ อคส. ไปตรวจอย่างละเอียดว่า สต็อกข้าวที่เก็บอยู่เสียหายแค่ไหน เพราะมีโกดังหลายแห่งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูง เช่น อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงดูปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกมาด้วย" นางพรทิวากล่าว

นอกจากนี้ได้สั่งกรมการค้าต่างประเทศ หยุดการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐชั่วคราว หลังจากได้เปิดระบายมาระยะหนึ่ง เพื่อรอดูปริมาณผลผลิตข้าวหน้าปีที่กำลังออกมา ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ก่อนนำมากำหนดแผนการระบายข้าวสารใหม่อีกครั้ง แต่ยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลยังมีข้าวสารเหลืออยู่ในสต็อกมากกว่าล้านตันเพียงพอต่อการให้บริโภคภายในประเทศไปอีกหลายเดือน

"ขอให้ประชาชนสบายใจได้ปีนี้หรือปีหน้า ข้าวสารจะไม่ขาดแคลนแน่นอน แม้น้ำท่วมจะสร้างความเสียหายให้พื้นที่เพาะปลูกไปบ้าง 4-5 ล้านไร่ แต่ภาพรวมผลผลิตข้าวทั่วประเทศยังดีอยู่ อีกทั้งรัฐบาลก็มีสต็อกข้าวเหลือด้วย ดังนั้นไม่ต้องกังวล และหากปริมาณผลผลิตลดจริง เราก็อาจเลือกส่งออกไปต่างประเทศน้อยหน่อย แต่คนไทยจะต้องมีข้าวพอกินพอใช้และราคาไม่แพงแน่นอน" นางพรทิวา กล่าว

ส่วนราคาข้าวสารบรรจุถุงในช่วงหลังจากนี้ ยืนยันว่าจะไม่ปรับขึ้นราคาแน่นอน เพราะเท่าที่ได้ข้อมูลจากผู้ประกอบการข้าวถุงก่อนหน้านี้ยืนยันว่าจะตรึงราคาถึงสิ้นปี เพราะต้นทุนการผลิตยังเป็นข้าวสต็อกเดิม จึงจะไม่ขึ้นราคาจากปัญหาน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม หากพบมีการขึ้นราคาจริง กระทรวงพาณิชย์พร้อมพิจารณาทำข้าวถุงธงฟ้าที่ราคาถูกกว่าออกมาแข่งขัน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับปริมาณสต็อกข้าวรัฐบาลเดิมมีทั้งสิ้น 5.6 ล้านตัน และฤดูกาลที่ผ่านมาใช้นโยบายประกันราคาและมีการตั้งโต๊ะแทรกแซงเพียงเล็กน้อย สต็อกรัฐบาลจึงไม่เพิ่มขึ้น และที่ผ่านมามีการอนุมัติขายให้เอกชนไปแล้วช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค. ปริมาณ 3.16 ล้านตัน คงเหลือสต็อกรัฐบาลประมาณ 2 ล้านตันเศษ

นางพรทิวา กล่าวต่อว่า ยังมอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้า จัดโครงการคาราวานธงฟ้า นำสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงหลังน้ำลด เช่น วัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ปูน ทราย สี ทาบ้าน ตะปู อุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช มาใส่ขบวนรถเคลื่อนที่ไปขายราคาถูกให้ประชาชนถึงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม โดยเริ่มสัปดาห์หน้า ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และเคลื่อนไปขบวนไปอีกหลายจังหวัดที่เดือดร้อน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## พินัยกรรมข้าวรัฐแจ้ง 1.2 แสหนกระสอบ

นายบรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และองค์การคลังสินค้า(อคส.) เร่งตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบปัญหาข้าวน้ำท่วม โดยเฉพาะในโกดังเก็บข้าวสารของรัฐบาล เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่าปริมาณข้าวได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหน แต่ในเบื้องต้นโกดังเก็บข้าวสารของ อคส. ที่ถูกน้ำท่วมมี 2 จังหวัด รวมแล้วกว่าแสหนกระสอบ อยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา กว่า 6 หมื่นกระสอบ ซึ่งได้ขายให้แก่เอกชนไปก่อนหน้าแล้ว และอยู่ระหว่างการขนย้าย และอีกส่วนเป็นโกดังเก็บข้าวใน จ.ชลบุรี จำนวนกว่า 3 หมื่นกระสอบ ซึ่งเป็นข้าวที่จะนำไปขายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ส่วนโกดังเก็บข้าวขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้รับรายงานว่าถูกน้ำท่วมใน 2 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี และนครสวรรค์ รวมกันกว่า 2 หมื่นกระสอบ ดังนั้นในเบื้องต้นจึงมีปริมาณข้าวสต็อกของรัฐที่ได้รับความเสียหายประมาณ 1.2 แสหนกระสอบเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในสัปดาห์หน้า จะมีความชัดเจนว่าจำนวนข้าวสารที่อยู่ในโกดัง อคส. และ อ.ต.ก. ได้รับความเสียหายเท่าใด แต่จากปัญหาน้ำท่วม ส่วนของข้าวสารน่าจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เพราะในแต่ละโกดังมีพื้นที่เก็บข้าวในที่สูง ดังนั้นจะต้องเร่งแยกแยะข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อไปดำเนินการเปิดประมูลขายต่อไป ส่วนโกดังที่เตรียมไว้สำหรับขายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาจจะมีการเปลี่ยนโกดังใหม่

สำหรับพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้น ขณะนี้ตัวเลขจากการรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประมาณ 6.9 ล้านไร่ และน่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวให้ลดลงประมาณ 2-3 ล้านตันข้าวเปลือก จากปริมาณปกติของผลผลิตข้าวในปีที่กำลังจะทยอยออกมาหลังจากน้ำลดนี้คาดว่าจะมีปริมาณ 22-24 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ก็น่าจะมีส่วนที่สามารถปลูกเพิ่มมาทดแทนกันได้ อย่างไรก็ตามพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายก็จะได้รับการชดเชยจากรัฐบาลอยู่แล้ว และการที่ผลผลิตลดลงนี้ น่าจะทำให้ราคาข้าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับประเทศเวียดนามก็ประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติด้วยจึงจะทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกขยับขึ้น

ที่มา คมชัดลึก

## แบ่งเกรดข้าวหอมมะลิใหม่สีปีประกาศใช้-ล้อมคอกปลอมปน

นายประพล มลิณฑินดา เลขาธิการ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้เดินทางไปร่วมประชุมกับนักธุรกิจไทยในนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคทางการค้าของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐ พบว่า ปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการร้องเรียนกันมาก คือ การปลอมปนข้าวหอมมะลิไทย และไม่ได้มาตรฐานส่งออกที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนดไว้ที่ 92% ซึ่งหมายถึงต้องมีสัดส่วนข้าวหอมมะลิ 92% และมีข้าวชนิดอื่นปนได้ 8% รวมถึงมีการปลอมตราเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยของกรมการค้าต่างประเทศที่พบในแพ็คเกจจิ้งของผู้ส่งออกที่สหรัฐ ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิไทยเสียชื่อเสียง

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมปรับปรุงมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิเพื่อส่งออกใหม่ โดยจะกำหนดคุณภาพไว้หลายเกรดเพื่อสร้างทางเลือก และขยายตลาดตามกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยข้าวหอมมะลิ 92% ซึ่งถือเป็นข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมที่จะยังคงมาตรฐานไว้เพื่อจำหน่ายตลาดระดับบนแล้ว จะมีการกำหนดข้าวหอมมะลิ 80%, 70% และ 60% ที่มีการปนข้าวชนิดอื่น เช่น ข้าวขาว และข้าวหอมปทุมธานี ได้มากขึ้น

"เหตุที่มีการปลอมปนมากในตลาดสหรัฐ เพราะข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมมีราคาสูง ทางกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมจะปรับปรุงมาตรฐานส่งออกใหม่ แบ่งเป็นหลายเกรด โดยนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์จะไปหารือกับโรงสี และผู้ส่งออก คาดว่าจะประกาศมาตรฐานใหม่ออกเป็นกฎกระทรวง เพื่อให้ทันสมัยสำหรับข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ที่จะออกมาในต้นเดือนธันวาคมนี้ และต่อไปผู้ส่งออกที่มาขอรับรองเครื่องหมายรับรองจากกรมการค้าต่างประเทศ จะขอได้หลายเกรด แต่ต้องระบุในแพ็คเกจจิ้ง หรือถุงบรรจุให้ชัดว่าเป็นข้าวหอมมะลิเกรดใด" นายประพล กล่าว

ด้านนายยรรยง กล่าวว่า จากการตรวจสอบโกดังเก็บข้าวสารของรัฐบาล พบว่าได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม 4 แห่ง อยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สุพรรณบุรี และนครสวรรค์ ซึ่งมีข้าวสารรวม 1.2 แสนกระสอบ ซึ่งจะเร่งแยกข้าวสารที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อนำไปเปิดประมูลขายต่อไป

ที่มา แนวหน้า

## กระทรวงเกษตรฯเร่งเช็คสต็อกพันธุ์ข้าวหน้าชาดแคลนหลังผลกระทบน้ำท่วม

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จะเริ่มกลับมาทำนาใหม่ โดยเฉพาะเรื่องเมล็ดพันธุ์ ได้สั่งการให้กรมการข้าวเร่งสำรวจปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวในสต็อกว่ามีปริมาณเท่าไร และเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้มีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม และไม่แน่ใจว่าจะกระทบกับพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพันธุ์ข้าวมากน้อยแค่ไหน

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีนี้ กระทรวงเกษตรฯไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร เพราะในจำนวนเงินช่วยเหลือที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลไร่ละ 2,098 บาท ได้บวกค่าต้นทุนการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้แล้ว

"เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะมีปริมาณเมล็ดพันธุ์ในการปลูกข้าวรอบใหม่เพียงพอ จึงได้มอบหมายให้กรมการข้าวไปเตรียมความพร้อมในเรื่องสต็อกเมล็ดพันธุ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขาดแคลน"

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ยังไม่สามารถระบุตัวเลขชัดเจนได้ว่ากรมการข้าวจะต้องสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เท่าไร เพราะต้องรอตัวเลขการสำรวจความเสียหายที่แท้จริงของกรมส่งเสริมการเกษตรก่อน แต่ยอมรับว่ามีความกังวลว่าจะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอ เพราะขณะนี้ปริมาณพันธุ์ข้าวที่พร้อมใช้งานอยู่จำนวน 25,900 ตันเท่านั้น ขณะที่ศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมผลิตพันธุ์ข้าวให้กับกรมการข้าว ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมด้วย

ที่มา มติชน

## เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-5 พ.ย. 2553 มีจำนวน 73,652 ตัน มูลค่า 34.104 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 59,822 ตัน มูลค่า 24.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 5 พ.ย. 2553 มีจำนวน 5.911 ล้านตัน มูลค่า 2.505 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 5,504,059 ตัน มูลค่า 2.228 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 614,445 ตัน โดยเป็นการส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 268,175 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 138,895 ตัน และข้าวขาว 25% จำนวน 128,780 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 19,781 ตัน ข้าวหอม (Jasmine) จำนวน 44,064 ตัน ส่วนที่

เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ โดยตลาดส่งออกหลักได้แก่ ตลาดในเอเชียซึ่งมีการส่งออกไปจำนวน 309,690 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 210,073 ตัน เป็นต้น

มีรายงานข่าวว่า รัฐบาลเตรียมที่จะประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาการซื้อขายและการส่งออกข้าว (A decree on rice export trading) ในปีหน้าเพื่อใช้ในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกข้าว

ภายใต้พระราชกฤษฎีกานี้ (109/2010/ND-CP) มีสาระสำคัญคือ ผู้ค้าข้าวที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายจะต้องมีใบรับรองการค้าตามกฎหมาย (legal trading certification) โดยจะต้องมีคลังจัดเก็บสินค้าข้าวได้อย่างน้อย 5,000 ตัน, มีโรงสีข้าวที่มีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 10 ตันต่อชั่วโมง และจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานเพิ่มเติมที่จะถูกบังคับใช้โดยกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development)

ทั้งนี้ ผู้ค้าข้าวที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้เฉพาะในช่วง 9 เดือนแรกของปีหน้า แต่หลังจากวันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไปจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อ ส่วนบริษัทค้าข้าวที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ (Traders funded by foreign investments) ที่มีการดำเนินงานก่อนที่ 1 มกราคมของปีหน้า (2011) จะไม่ได้รับผลกระทบจากพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกานี้กำหนดให้ผู้ค้าข้าวต้องมีปริมาณข้าวที่เก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 10% ของปริมาณข้าวทั้งหมดที่ส่งออกในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า

อนึ่ง พระราชกฤษฎีกายังได้กำหนดให้รัฐบาลให้การสนับสนุนผู้ค้าข้าวที่จะซื้อข้าวเพื่อการส่งออกได้ด้วยการทำสัญญาซื้อขายโดยตรง โดยที่ผู้ค้าข้าวจะต้องสร้างเงื่อนไขที่ดีให้แก่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมทำธุรกรรมกับบริษัท

มีรายงานว่า บริษัท The Southern Food Corporation และ The Northern Food Corporation ได้สร้างคลังสินค้าข้าวใหม่ในจังหวัด Cuu Long ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งทำให้สามารถเก็บสต็อกข้าวเพิ่มได้อีก 1 ล้านตัน จากเดิมที่เขตนี้สามารถเก็บสต็อกข้าวได้ 2 ล้านตันต่อปี

ทั้งนี้ รัฐบาลได้สั่งให้ทั้ง 2 บริษัทสร้าง และปรับปรุงคลังสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถเก็บสต็อกข้าวได้ถึง 4 ล้านตัน เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทได้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ในการประชุมที่จังหวัด An Giang และ Dong Thap เมื่อสัปดาห์ก่อนนอกจากนี้ ยังได้แจ้งเกี่ยวกับอุปสรรคในการสร้างคลังเก็บสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการจัดหาสถานที่ก่อสร้างและงบประมาณในการดำเนินงาน

นาย Tran Thanh Van รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (deputy chief executive) บริษัท Gentraco Corp. กล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า ในปีหน้าราคาข้าวเวียดนามคาดว่าจะอยู่ในระดับ 380-500 เหรียญสหรัฐต่อตัน และจะต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศปีนี้ และกำลังจะทำให้ผลผลิตลดลง รวมถึงเกิดภาวะขาดแคลนในตลาดโลก

ทั้งนี้ เมื่อปี 2008 ที่เกิดสภาวะข้าวขาดมากแพง ได้ส่งผลให้ราคาข้าวเวียดนามสูงถึง 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ราคาได้ปรับลดลงมาเหลือเพียง 350 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่ทุกฝ่ายต่างเร่งระบายข้าวออก เขากล่าวว่า ในสัปดาห์แรกของเดือน ม.ค.ปีนี้ ข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ในขณะนี้สมาคมอาหารได้ประกาศราคาขั้นต่ำที่ 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 25% มีราคาขั้นต่ำที่ 445 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งบริษัท Gentraco Corp กำลังจะปรับราคาขึ้นอีก 10% เนื่องจากข้าวในสต็อกเหลืออยู่ไม่มาก

ทั้งนี้ ในบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง (The Mekong Delta) ซึ่งมี 12 จังหวัด สามารถผลิตข้าวรวมกันได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ และข้าวจากแหล่งนี้มีสัดส่วนในการส่งออกถึง 90%-ของปริมาณส่งออก

ทั้งหมด โดยในปีนี้อาจคาดว่าเวียดนามจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 39.1 ล้านตัน จาก 38.9 ล้านตัน ในปี 2009 ในฤดูเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาเวียดนามมีสต็อกข้าวสารรวมกันกว่า 1.4 ล้านตันและปริมาณได้ลดลงเรื่อย โดยในปัจจุบันเหลือสต็อกอยู่เพียงประมาณ 1.1 ล้านตันเท่านั้น

บริษัท Gentraco Corp. เป็นหนึ่งใน 10 ผู้ส่งออกรายใหญ่ในเขตที่ราบปากแม่น้ำโขง โดยในปัจจุบันเหลือสต็อกข้าวสารอยู่เพียง 30,000 ตัน โดยปีที่แล้วบริษัทส่งออกทั้งหมด 250,000 ตัน

ในขณะที่ สมาคมอาหารเวียดนาม (VietFood) หน่วยงานกึ่งทางการที่กำกับดูแลการส่งออกข้าวของประเทศ ได้สั่งห้ามผู้ส่งออกเซ็นสัญญาซื้อขายเพิ่มเติมอีก เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสต็อกข้าวเนื่องจากเกิดภัยพิบัติติดต่อกันยาวนานในหลายจังหวัดภาคกลาง และปริมาณข้าวที่เก็บอยู่ลดลงเหลือน้อย โดยในปีนี้อาจส่งออกได้เซ็นสัญญาขายข้าวแล้วกว่าไป 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 6.5 ล้านตันเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งหากส่งมอบได้ทั้งหมดก็จะนับเป็นสถิติส่งออกที่สูงที่สุด

เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนักวิจัยข้าวทั่วโลก (The 3rd International Rice Congress) ในระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายนนี้ เพื่อหาทางพยุงผลผลิตข้าวจากภัยคุกคามทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการขยายตัวของชุมชนเมือง

แถลงการณ์ของที่ประชุมข้าวสากลชี้ว่า จากปัจจัยลบที่บั่นทอนผลผลิตอาหารของโลก ความยากจนที่รุนแรงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ จึงจำเป็นต้องหามาตรการพยุงบริมาณผลผลิตข้าวให้อยู่ในราคาที่ซื้อหาได้ โดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ชีววิทยา พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเกื้อหนุนอุตสาหกรรมข้าว รวมถึงกลุ่มผู้ยากไร้ที่อาศัยข้าวเป็นอาหารหลัก

การประชุมข้าวซึ่งมีกำหนดทุก 4 ปีนี้จะระดมความเห็นจากนักวิจัย ผู้ค้าข้าว รมว.เกษตร และผู้แทนทั้งจากเอเชียและภูมิภาคอื่นรวมกว่าพันคน และนับเป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมข้าว โดยการประชุมที่กรุงฮานอยครั้งนี้ยังมีประเด็นสำคัญว่าด้วยผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวจากภาวะโลกร้อน รวมถึงแนวโน้มการขยายแหล่งเพาะปลูกข้าวในแอฟริกา ซึ่งมีตัวเลขการบริโภคข้าวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกด้านหนึ่งมีคำเตือนจากนักวิชาการชี้ว่า กลุ่มประเทศเอเชียจำเป็นต้องเพิ่มการสำรองข้าวและปรับปรุงการบริหารโกดังเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคท่ามกลางปัญหาจำนวนประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเตือนว่าการวิจัยภาคเกษตรและการลงทุนในชนบทที่ลดลงอาจทำให้เสี่ยงต่อปัญหาขาดแคลนอาหารและภาวะข้าวยากหามาแพงในระยะยาว นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงวิธีการเพาะปลูก และพัฒนาพันธุ์ข้าวทนร้อน เพื่อรับมือกับปัญหาสภาพอากาศ เพื่อรักษาปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com) และ สำนักข่าวไทย

## อินเดีย

แหล่งข่าววงการค้ารายงานว่ จากการที่มีการพยากรณ์ว่าในปีการผลิต 2010-11 ผลผลิตข้าวของอินเดียจะเพิ่มขึ้นกว่า 6% ก็มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ โดยอาจจะอนุญาตให้ส่งออกข้าวคุณภาพสูงบางชนิด (some premium varieties of non-basmati rice) โดยแหล่งข่าวระบุว่า ในขณะที่รัฐบาลมีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 17 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าสต็อกขั้นต่ำ (the strategic reserve and buffer stocks norm) ที่รัฐบาลจะต้องมีสำรองไว้ถึง 3 เท่า

นาย Vijay Setia นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (All India Rice Exporters Association) กล่าวว่า หากมีการอนุญาตให้ส่งออกข้าวขาวคุณภาพสูงบางชนิดได้ อินเดียสามารถส่งออกได้ถึง 3-4 ล้านตัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะขายข้าวได้ในราคาดี

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า อินโดนีเซียมีแผนที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 300,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าว ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าจากเวียดนาม โดยเมื่อเดือนที่แล้วอินโดนีเซียได้ประกาศนำเข้าข้าวจากเวียดนาม 300,000 ตัน มาแล้วครั้งหนึ่งโดยจะมีการส่งมอบภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ องค์การสำรองอาหารแห่งชาติ หรือ Bulog ก็ จะจัดหาข้าวอีก 50,000 ตัน จากไทยด้วย

Bulog ต้องการที่จะเก็บสต็อกข้าวให้ได้ 1.5 ล้านตัน ภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้นจึงต้องนำเข้าข้าวเพิ่มเติม แม้จะคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ก็ตาม

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## กัมพูชา

นาย Chan Sarun รัฐมนตรีเกษตรของกัมพูชา (Agriculture Minister) กล่าวว่า ผลผลิตข้าวของกัมพูชา ไม่ได้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม แม้ว่าจะเกิดภาวะฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม นอกจากนี้ยังคาดว่า ผลผลิตข้าวในปีนี้จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยพื้นที่เพาะปลูกในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 4.8% จากปีที่ตั้งไว้ 14.25 ล้านไร่ ทั้งนี้ พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมมีประมาณ 437,500 ไร่

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายพู ปุย ประธานสมาพันธ์ผู้ประกอบการโรงสีข้าวของกัมพูชาได้กล่าวว่า อินโดนีเซียได้เจรจาเรื่องการนำเข้าข้าวกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าวของกัมพูชาจำนวน 300,000 ตัน ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าวกำลังศึกษาถึงราคาผลผลิตและหากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมกัน กัมพูชาจะเริ่มดำเนินการส่งออกข้าวให้อินโดนีเซียในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะทำให้อินโดนีเซียมีปริมาณข้าวเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศ นอกจากอินโดนีเซียแล้ว มาเลเซีย และสิงคโปร์ ยังเป็นอีก 2 ประเทศที่เข้าร่วมเจรจนำเข้าข้าวจากกัมพูชาด้วย

การเจรจาข้อตกลงการนำเข้าข้าวระหว่างกัมพูชาและอินโดนีเซียอาจปูทางให้ทั้งสองประเทศมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นราว 20% จากระดับ 202 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2552 มาอยู่ที่ประมาณ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐสหรัฐในปีนี้

ทั้งนี้ ในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลกัมพูชาตั้งเป้าผลักดันประเทศให้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ภายในปี 2558 โดย 80% ของประชากร 14 ล้านคนในกัมพูชาประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเมื่อปีที่แล้ว กัมพูชามีผลผลิตข้าวสูงกว่า 7 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com) และ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## จีน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนได้ขายข้าวเมล็ดยาวจำนวน 549,900 ตัน หรือ 27.3% จากสต็อกของรัฐบาลในการเปิดประมูลขายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวเมล็ดยาวช่วงต้นฤดู 82,800 ตัน ณ ราคาประมูลเฉลี่ย 1,929 หยวน/ตัน และข้าวเมล็ดยาวช่วงกลางและปลายฤดู จำนวน 467,100 ตัน ณ ราคาประมูลเฉลี่ย 1,951 หยวน/ตัน

ที่มา สำนักข่าวซินหัว

## บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 22 พ.ย. ศกนี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)